



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

18 ตุลาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>53 แรงงานไทยมีปัญหาสุขภาพจิต หลังกลับจากอิสราเอล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ผจก., มติชน, เดลินิวส์, MCOT NEWS FM 100.5, ทวีช่อง 5, TNN, PPTV, tnn, hfocus, fm91bkk, thereporters, true, ch7, thansettakij, newtv, thebetter, thaipbs)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. กล่าวถึงการดูแลด้านสุขภาพของคนไทยที่อพยพกลับจากประเทศอิสราเอล ว่า ผลการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นพบปัญหาสุขภาพทางกาย 12 ราย ประกอบด้วย อาการลมชัก 6 ราย แผลไฟลวก 4 ราย อาการทางเดินหายใจ เป็นต้น ขณะที่ด้านสุขภาพจิต พบมีความเครียดระดับสูง 25 ราย ปานกลาง 8 ราย ได้ประสานสถานบริการในพื้นที่ติดตามดูแลต่อเนื่องหลังกลับภูมิลำเนา ทั้งนี้ ภาพรวมผู้เดินทางกลับมาทั้งหมด 539 คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 10 ราย อาการทางเดินหายใจ 11 ราย และด้านสุขภาพจิต 53 ราย อาทิ เครียด นอนไม่หลับ ตื่นตัวมากเกินไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ผจก., MCOT NEWS FM 100.5, สวท.)</p> <p>- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รก.อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงแนวทางการเยียวยาสุขภาพจิตใจแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศอิสราเอล ว่า จำเป็นจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดในช่วง 2 สัปดาห์แรก โดยจะมีการจัดทีมแพทย์กระจายไปยังพื้นที่เพื่อประเมินสุขภาพจิต หากมีอาการรุนแรงจำเป็นต้องเข้าในการรักษาหรือพบจิตแพทย์ พร้อมแนะประชาชนลดการรับข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรง เพื่อป้องกันการเกิดอาการหวุดหวิดและซึมเศร้า</p>	
<p>ค่าเสี่ยงภัยโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, เดลินิวส์, thailandplus, thecoverage, thebetter, newstv, hfocus, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. เผยถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 19 ว่า หลังจาก สร. ได้รับการจัดสรรงบกลาง 2,995.95 ล้านบาท ตามมติ ครม. เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าเสี่ยงภัยโควิด ช่วง ก.ค. 64 ถึงครึ่งเดือนแรกของ มิ.ย. 65 ในส่วนของหน่วยงานสังกัด สร. วงเงิน 1,362.76 ล้านบาท ได้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนของหน่วยงานนอกสังกัด สร. วงเงิน 1,633.19 ล้านบาท ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 29 ก.ย. 66 พบว่า มีการเบิกจ่ายไปเพียง 14.94 ล้านบาท ซึ่งกองคลัง สป.สร. ได้ทำกันเงินเหลือมือปี เพื่อให้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2567 ไว้แล้ว สำหรับปัญหาที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดจากการส่งเอกสารเบิกจ่ายให้ สร.ล่าช้า และเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องจึงต้องส่งกลับแก้ไข ซึ่งได้ประสานกับหน่วยงานนอกสังกัด สร. ขอให้เร่งดำเนินการเพื่อให้เบิกจ่ายเสร็จไม่เกิน มิ.ย. 67 สำหรับค่าตอบแทนล่าสุดท้าย ครึ่งเดือนหลัง มิ.ย. - ก.ย. 65 ที่สิ้นสุดการเป็นโรคติดต่ออันตราย วงเงิน 3,745 ล้านบาท หลังเบิกจ่ายค่าเสี่ยงภัยล็อตนี้เสร็จสิ้น จึงจะเสนอ ครม. ให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไปได้</p>	
<p>ลงนามข้อตกลงคุณธรรม ยกระดับรพ.ปลวกแดง 2</p> <p>สื่อที่ นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, mgronline, thaigov, Thailandplus.TV, dailynews, Thailandplus, Thai TodayNews)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสร. ร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรม โครงการยกระดับโรงพยาบาลปลวกแดง 2 ให้มีศักยภาพเป็น รพท.ขนาดเล็ก (M1) และมีมาตรฐานรพ.คู่สัญญาของประกันสังคม เป็นต้นแบบการขยายศักยภาพ รพ.ในสังกัดด้วยวิธีการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือ PPP แห่งแรกของประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานในราคาที่เหมาะสม สะดวก รวดเร็ว สามารถรองรับบริการกรณีภัยพิบัติหรือโรคระบาดเกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	
<p>รายงานผลตรวจสุขภาพจิต ดช.14 ปี เหตุยิงที่ห้างพารากอน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thaipbs)</p> <p>-นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รก.อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึง กรณีเด็กชายวัย 14 ปี ที่ก่อเหตุความรุนแรงที่ห้างสยามพารากอน ได้รับการตรวจสุขภาพจิต โดยจิตแพทย์ระบุไม่พบความผิดปกติ และส่งตัวกลับไปยังสถานพินิจ ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานกรณีดังกล่าวจาก นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผอ.สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วยได้ ส่วนข้อเท็จจริงในกระแสข่าวต้องรอให้ศาลเป็นผู้พิจารณาตัดสิน</p>	
<p>เทศกาลกินเจ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เนชั่น, ผจก., ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนเนล, มติชน, ข่าวสด, MCOT NEWS FM 100.5, mcot, newtv, plewseengern, hfocuse, fm91bkk, bangkokbiznews, tnews, thejournalistclub, thansettakij, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รก.อธิบดีกรมวิทย์ฯ กล่าวว่า สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ร่วมกับ อย. สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังการตกค้างของสารเคมีในผักและผลไม้ที่ได้รับความนิยม ในช่วงเทศกาลกินเจ โดยสุ่มเก็บทั้งหมด 144 ตัวอย่าง ส่วนใหญ่ร้อยละ 81.9 ไม่พบการตกค้าง ร้อยละ 11.8 พบการตกค้าง แต่ไม่เกินที่กฎหมายกำหนด มีเพียงร้อยละ 6.2 ที่มีการตกค้างของสารเคมีเกินค่ามาตรฐาน ส่วนใหญ่อยู่ในคะน้า และส้ม พร้อมแนะนำให้เลือกซื้อวัตถุดิบจากร้านที่มั่นใจ มีฉลากระบุ สถานที่ผลิต วันเดือนปี และเลขสารบบอาหารที่ชัดเจน หลีกเลี่ยงอาหารที่มีการแปรรูปและรสชาติที่เหมือนเนื้อสัตว์มากเกินไป เพราะอาจมีการปนเปื้อนดีเอ็นเอของเนื้อสัตว์</p>	
<p>ภาวะอาการทางสมองอะเฟเซีย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ผจก., ข่าวสด, hfocuse, amarintv, newtv, sondhitalk)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รก.อธิบดีกรมการแพทย์ เผยกรณีรูด วิลลิส ป่วยหนักจากอาการ อะเฟเซีย (Aphasia) ไม่สามารถสื่อสารได้เต็มที่อีกต่อไป ว่า อาการดังกล่าว อะเฟเซีย เป็นกลุ่มอาการทางระบบประสาท เป็นผลมาจากสมองได้รับความเสียหาย ทำให้มีความผิดปกติในด้านทักษะของการสื่อสารและการใช้ภาษา ไม่สามารถโต้ตอบหรือทำความเข้าใจได้ แนะนำควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษา</p>	
<p>มอบนโยบายกรมวิทย์ฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thansettakij, newtv)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รก.อธิบดีกรมวิทย์ฯ มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2567 ให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในส่วนกลาง และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ส่วนภูมิภาค ทั้ง 15 แห่ง เพื่อพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการสนับสนุนการวินิจฉัย รักษาโรค คัดกรองสุขภาพประชาชน โดยมีการถ่ายทอดหรือต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสนับสนุนนโยบาย Quick Win 100 วัน มุ่งเพิ่มศักยภาพตรวจคัดกรอง วินิจฉัยรักษาโรคมะเร็ง-วัณโรค เน้นการดูแลสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัย</p>	
<p>ค้น 6 จุดหลายเครือข่ายยาปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (topicza, headtopics, ห้องข่าวฉุกเฉิน, คมชัดลึก, dailynews, Thaicrime, Online, kaojorleuk, mgronline, policenewsvarieties)</p> <p>-ปคบ. สนธิกำลังร่วมกับ อย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจค้น 6 จุดในพื้นที่ กทม. หลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการลักลอบขายน้ำเชื่อมแก้ไอต้องสงสัยว่ามีส่วนผสมโคเคอิน ที่กลุ่มวัยรุ่นมักนิยมนำไปผสมน้ำอัดลมเพื่อสร้างความมันมา ผ่านเพจเฟซบุ๊กต่างๆ เป็นจำนวนมาก โดยตรวจยึดของกลาง 32 รายการ เป็นผลิตภัณฑ์น้ำหวานผิดกฎหมายต้องสงสัยผสมสารต้องห้าม จำนวน 865 ขวด มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท</p>	
<p>สปสช. หนุนนโยบายยกระดับบัตรทอง 30 บาท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผยถึงการประชุมบอร์ด สปสช. โดยมี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เป็นประธาน เมื่อ 2 ต.ค. ที่ผ่านมา ว่า ได้รับทราบแนวทางการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับ 30 บาท รักษาทุกโรค ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีทั้งหมด 13 เรื่องหลัก โดย สปสช. จะเร่งดำเนินการโดยเร็ว</p>	
<p>Policy Forum</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus)</p> <p>-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผอ.สวรส. ได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์มุมมองความสำคัญของการกำหนดนโยบายบนฐานงานวิจัย ในเวที Policy Forum ในหัวข้อการกำหนดนโยบายและทิศทางสำคัญต่อการผลักดันระบบสุขภาพและการแพทย์ของประเทศ ว่า จากประสบการณ์ที่เคยทำงานด้านนโยบายและแผนระบบสุขภาพในระดับประเทศ ทำให้เห็นถึงวิวัฒนาการของฝ่ายนโยบายที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ และผลกระทบจากนโยบายมากขึ้น ซึ่งการสั่งการโดยขาดข้อมูลนั้นเห็นได้ชัดว่ามีน้อยลง เพราะคำนึงถึงโอกาสผิดพลาดและผลกระทบที่รุนแรงที่มีได้สูง</p> <p>-ผศ.ดร.จรรยาพร ศรีศศลักษณ์ รอง ผอ.สวรส.เสนอประเด็นสำคัญ เวทีเสวนาระบบสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีของคนไทย และผลงานวิจัยนวัตกรรมสู่การใช้จริงภายใต้มาตรฐานสากล ว่า เป้าหมายของการลงทุนด้านวิจัยสุขภาพคือ การมุ่งไปสู่การสร้างคนไทยให้มีสุขภาพดี ลดอัตราการป่วยและเสียชีวิต ทั้งนี้ สวรส. มีผลงานสำคัญที่สนับสนุนงานวิจัยเพื่อนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยเฉพาะจากสถานการณ์โควิด 19</p>	
<p>ร้านยาใกล้บ้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, hfocuse)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- รศ.ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม เผยว่า สภาเภสัชฯ ลงนามความร่วมมือกับ สปสช. สวทช. กรุงเทพมหานคร สสส. และมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน พัฒนาระบบบริการด้านเภสัชกรรมโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริการด้านสาธารณสุขเพื่อลดความแออัดใน รพ. ให้ผู้ป่วยสามารถรับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้าน ช่วยลดภาระค่าเดินทาง ประหยัดเวลา ประชาชนเข้าถึงยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีร้านยาทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการปีนี้ 2,000 ร้าน ตั้งเป้าหมายปี 2567 จำนวน 5,000 ร้าน เพื่อให้มีร้านยากระจายได้ถึงทุกอำเภอ</p>	
<p><u>เชื่อมระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค</u> สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>-สภาเภสัชกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาระบบบริการด้านเภสัชกรรมโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริการด้านสาธารณสุข ระหว่าง 6 องค์กร ได้แก่ สปสช. สภาเภสัชกรรม สวทช. กทม. สสส. และมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน เพื่อดำเนินงานความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และระบบบริการต่างๆ เพื่อการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างบริการ เภสัชกรรมกับทุกฝ่าย ในการสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การลดความแออัด การเชื่อมต่อและส่งต่อผู้ป่วย เพื่อให้เกิดระบบเครือข่ายของการดูแลประชาชนตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ (ร้านยา) จนถึงระดับตติยภูมิในพื้นที่กรุงเทพมหานคร</p>	
<p><u>นำร่องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในโรงงาน</u> สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- สสจ.นครราชสีมา สปสช. เขต 9 นครราชสีมา รพ.กรุงเทพราชสีมา นำร่องโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บส่งตรวจด้วยตนเอง (HPV Self Sampling) ที่โรงงานแปรรูปนครราชสีมา ซึ่งการตรวจคัดกรองเชิงรุกที่โรงงานแห่งนี้ มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16-20 ต.ค. 2566 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 2,500 คน</p>	